

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi
trân trọng báo tin cùng quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ,
quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:



DOMINICO TRẦN VƯƠNG VŨ
Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1976 tại Malaysia.
LÀ CON, ANH, CHÁU CỦA CHÚNG TÔI
Đã từ trần ngày 26 tháng 5 năm 2024.
Tại Portland, Oregon. Hưởng dương 47 tuổi.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Cha mẹ: Trần Cao Khải (R.I.P)- Nguyễn Thị Liên, Idaho
Em trai: Trần Bá Vĩnh, Utah
Em trai: Trần Cao Việt, Idaho
Em trai: Trần Đức Huy (R.I.P.)
Em gái: Garner Trần Minh Hiếu, Chồng Sean Garner & GĐ, Idaho
Em gái: Trần Thị Mộng Huyền, Chồng: Jose Norberto Ibarra & GĐ, Idaho
Cùng Gia Đình Các Bác, Các Chú, Các Cô.



Thay vì gửi vòng hoa phân ưu, xin quý vị dâng lễ, lần Hạt Mân Côi cầu nguyện cho linh hồn Dominico.
Và theo ý nguyện của Gia Đình, nếu được xin gửi phúng điếu giúp cho quỹ New Hope,
Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, 11731 SE Stevens Road, Happy Valley, OR 97086.

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ



CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN DOMINICO TRẦN VƯƠNG VŨ

Linh Cữu được quản tại Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
11731 SE Stevens Road - Happy Valley, OR 97086
Tel: 503-249-5892

THỨ HAI NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2024

2:00PM - 9:00PM (Thăm viếng và Cầu nguyện)

- 4:00PM - Nghi thức phát tang
- Gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu.
- 7:00PM - Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Dominico.

Sau Thánh lễ:

- Gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu.

THỨ BA NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2024

7:00AM: THÁNH LỄ AN TÁNG
TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG



@ gxlavangoregon.com (Tham dự trực tuyến)

SAU THÁNH LỄ: DI QUAN VÀ AN TÁNG

tại Nghĩa trang Công Giáo Gethsemani
(Đối diện Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang).

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI ANH TRẦN VƯƠNG VŨ 1976 - 2024

Trong Ký ức yêu thương của Trần Vương Vũ

Trần Vương Vũ, 47 tuổi, đột ngột qua đời tại nhà. Anh là một người năng động, có ý chí và kiên cường.

Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1976 tại Malaysia, cuộc đời đầu đời của Vũ được đánh dấu bằng hành trình dững cảm trốn khỏi Việt Nam của gia đình anh. Cha mẹ anh, quyết tâm mang lại một tương lai tốt đẹp hơn, đã phải chịu đựng một chuyến vượt biên đầy nguy hiểm, cuối cùng tìm được nơi ẩn náu ở Malaysia. Vũ trải qua năm đầu đời trong trại tị nạn trước khi gia đình được bảo lãnh sang Hoa Kỳ, định cư tại Thành phố Portland, tiểu bang Oregon.

Vũ trông có vẻ to lớn, rắn rỏi nhưng thực ra anh chỉ là một chú gấu bông mà thôi. Anh yêu gia đình và có trái tim dịu dàng, yêu thương. Anh ấy thường có những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống, nhưng sự kiên cường và tình yêu của anh ấy dành cho gia đình và bạn bè luôn tỏa sáng. Anh ấy là một người rộng lượng, luôn tìm cách ở bên những người thân yêu của mình.

Anh ấy không bao giờ muốn tạo gánh nặng hay lo lắng cho bất cứ ai. Bản chất hài hước vui vẻ của anh đã làm lu mờ những khó khăn mà anh phải chịu đựng trong cuộc đời.

Vũ được sống sót người mẹ thân yêu là bà Nguyễn Thị Liên, hai em gái Hiếu Garner, Huyền Trân và hai em trai Vinh Trần và Việt Trần. Anh cũng được rất nhiều cô, chú, bác, anh chị em họ, bạn bè nhớ đến. Trước cái chết của bố và em trai Huy, Vũ, những người mà anh vô cùng thương tiếc.

Yên nghỉ nhé Vũ. Tiếng cười và tình yêu của anh sẽ vang vọng trong trái tim chúng tôi mãi mãi.

Kính xin mọi người thương và thêm lời cầu nguyện cho **linh hồn Dominico** sớm được hưởng lòng thương xót Chúa.



*Xin Chúa thương xót
linh hồn Dominico*

GIA ĐÌNH CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.